



# พจนานุกรม

## 1 ทศวรรษที่ยั่งยืน

Title :	
Subject	
Subject	
Source :	
Date :	วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หน้า 44

### สังคมโพสต์ทูเดย์

สมเด็จ ส.

พจนานุกรม 1 ทศวรรษที่ยั่งยืน มั่นคงในหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ ○...ว่าแล้วประเทศไทยก็หลีกเลี่ยงการยึดอำนาจการปกครองโดยคณะทหารทุกเหล่าทัพไม่ได้ เพราะทหารให้ออกไปแล้วแต่นักการเมืองถือปฏิเสธรูปไปจึงสูญเสียนำนาจ ○... พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศใครที่ละเมิดคำสั่งคณะ คสช. หรือต่อต้านการรัฐประหารจะเจอบทลงโทษที่รุนแรง เพราะที่ทหารต้องยึดอำนาจเพื่อนำความสงบเรียบร้อยมาสู่บ้านเมือง ○...ไหนๆ ก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้ว ขอเสนอให้ปฏิรูปการเมืองให้ครบวงจร รวมทั้งพรรคการเมือง ต้องปฏิรูปให้เป็นองค์กรที่มีคุณสมบัติที่ดี มีมาตรการลงโทษ สมาชิก หรือกรรมการที่มีพฤติกรรมโกงชาติ โกงแผ่นดิน ทุจริตคิดมิชอบ เป็นอันตรายต่อศีลธรรมอันดีของประเทศชาติ **ทั้งนี้ ปัญหาใหญ่ที่ทหารต้องทำรัฐประหารบ่อยครั้ง ล้วนแต่มีนักการเมืองเป็นต้นเหตุทั้งสิ้น** ○...ในด้านสังคมขอเสนอให้จัดระเบียบสังคมให้มีอารยธรรม ใช้หลักศาสนาที่ตนเชื่อถือมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เช่น การดำรงตนตามหลักศีล 5 เป็นต้น ○...**สิ่งที่ผู้นำต้องทำตอนแรกๆ** นอกจากที่กล่าวแล้วต้องจัดระเบียบให้ทุกคนเคารพกฎกติกาบ้านเมือง สร้างความเป็นผู้นำให้คนในชาติและต่างประเทศยอมรับ ทั้งความเป็นผู้นำในการสร้างความปรองดอง ความเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงแก่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ○...**การประกาศเคอร์ฟิวทุกพื้นที่ทั่วประเทศ** เมื่อปัญหา

คลี่คลายก็ควรทยอยลดหรือเลิก โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น กทม. ภูเก็ต พัทยา เพราะมีผู้เดือดร้อนมาก ○... เรื่องความมั่นคงที่ท้าทายอำนาจคณะรัฐประหารไม่มีส่วนไหนของประเทศร้ายแรงเท่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุการณ์ผ่านมาแล้ว 10 ปี ชีวิตผู้บริสุทธิ์ของชาวไทยทั้งพลเรือน ข้าราชการครู ทหาร และตำรวจ นับพันต้องสูญเสียชีวิต ในขณะที่ยุทธศาสตร์ประมาทได้ถูกระเบิด ถูกเผาไปไม่รู้กี่แห่ง จึงอยากเห็นสงครามสงบในยุครัฐประหาร นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ○...วันนี้คณะรัฐประหารได้ใจจากเกษตรกรทั่วประเทศไปแล้วเมื่อหาเงินมาจ่ายค่าจำนำข้าวที่ค้างจ่ายจากรัฐบาลก่อนได้ในเวลาเพียง 2 วัน แต่ว่าเงินตุงกระเปาะไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องจากไปอยู่กับเจ้าหน้าที่ ถ้ามามีวิธีใดให้เกษตรกรไทยรวยหรือมีชีวิตพอเพียง **ไม่เป็นหนี้ดังทุกวันนี้ หรือต้องปฏิรูปที่ดินกระจายให้เกษตรกรอย่างทั่วถึง** เป็นการบ้านของ คสช. อีกแล้ว ○...ข่าวประชาสัมพันธ์ นินนาท ไชยธีรภิญโญ อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญประชาชนทั่วไปฟังการเสวนาช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว “ผ่าความจริง...ไหวหรือไม่ไหว” ในวันศุกร์ที่ 30 พ.ค. 2557 เวลา 08.30-13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ○...**นิรมล ทิรานนท์** อุปนายก/ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา แจ็งยกเล็กการจัดงาน 77 ปี คืนสู่เหย้าชาว ต.อ. วันศุกร์ที่ 6 มิ.ย. 2557 ○...**พัลลภ ไทยอารี** เลขาธิการองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและชมรมไฟธรรมวันพุธ ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย **โดยพระอาจารย์ใหญ่พะอ็อก ตอยะสยาดอ** ในวันเสาร์ที่ 31 พ.ค. 2557 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ในอุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอย 22 และ 24 กรุงเทพมหานคร ■